



คำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ถือกำเนิดเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๔๗๗ ที่อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำเร็จการศึกษอักษรศาสตรบัณฑิตและครุศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัย Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งปริญญาบัตรจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรอีกด้วย

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ มีผลงานด้านการศึกษามากมาย จนไม่สามารถที่นำมากล่าวไว้ในที่นี้ให้ครบถ้วนได้ จึงขอเสนอโดยสังเขป ดังนี้

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน มีผลงานปรากฏชัดเจน จากงานเขียนประเภทต่างๆ อันได้แก่ งานวิจัยจำนวน ๕ เรื่อง ได้เขียนตำราใช้ประกอบการสอนและศึกษาค้นคว้าจำนวน ๑๐ เล่ม บทความทางวิชาการมากกว่า ๖๐ เรื่อง ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีปรากฏในรูปคำบรรยาย ปาฐกถา คำอภิปราย และคำกล่าวในการประชุมสัมมนา ผลงานดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและกว้างขวางของหลักการ ทฤษฎี และแนวคิดทางการบริหารการศึกษา ตลอดถึงการประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ถือได้ว่าเป็นนักบริหารและนักพัฒนาคนสำคัญ มีผลงานที่ท่านริเริ่มเป็นที่ประจักษ์ นอกจากจะเป็นผู้

ร่วมก่อตั้งและจัดวางระบบงานของทบวงมหาวิทยาลัย ก่อตั้งและเป็นอธิการบดีคนแรกมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนในระบบทางไกลคือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรณีวิทยา ก่อตั้งและเป็นอธิการบดีคนแรกมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ก่อตั้งและรักษาการอธิการบดีคนแรกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว ท่านยังเป็นบุคคลสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา และร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งประกาศใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ อีกด้วย

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน มีโอกาสได้เข้ารับใช้ประเทศชาติโดยเป็นนักการเมือง ทั้งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๓ ครั้ง และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ๑ ครั้ง ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งสามารถสร้างผลงานจนเป็นที่ยอมรับจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเป็นอย่างดี จนได้รับความไว้วางใจแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยซึ่งมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๑

แม้ว่าศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน จะดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญ แต่ก็ได้ละเว้นการช่วยเหลือสังคมโดยรับเป็นกรรมการในหน่วยงานการกุศล สมาคม และมูลนิธิและชมรมต่างๆ เป็นจำนวนมากกว่า ๒๐ หน่วยงาน อาทิ เลขาธิการมูลนิธิจุฬาภรณ์ รองประธานฝ่ายบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิจุฬาอาสาสมัคร ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมคนแรก สมาคมสุโขทัยธรณีวิทยา ประธานชมรมศิษย์เก่ามินเนโซตา กรรมการบริหาร World Association for Cooperative Education เป็นต้น

ด้วยความรู้ความสามารถในการบริหารงานด้านการศึกษาเป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน จึงได้รับคุณูปกิตติคุณจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ

๘ สถาบัน อาทิ ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาการสารสนเทศดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รางวัลเกียรติคุณจากต่างประเทศ เช่น ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (Doctor of the University) จากมหาวิทยาลัย The Open University ประเทศอังกฤษ วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (Doctor of Science) จาก The Open University of Hongkong

โดยที่ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้ทำการศึกษาค้นคว้าด้านการบริหารการศึกษา เป็นผลดียิ่งจนได้รับการยกย่องจากบุคคลในวงการศึกษาทั้งในและนอกประเทศ เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางแก่ประเทศชาติและสังคมส่วนรวมมาโดยตลอดมีผลงานประจักษ์ชัด สภามหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

